

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภชัย รักข์มณี	ประธานสภา อบต.ห้วยสำราญ	ศุภชัย รักข์มณี	
๒	นายประชุม จุฬารัมย์	รองประธานสภา อบต.ห้วยสำราญ	ประชุม จุฬารัมย์	
๓	นางสาวดรุณี เข็มบุปผา	เลขานุการสภา อบต.ห้วยสำราญ	ดรุณี เข็มบุปผา	
๔	นางสาวพรพิมล เจริญศิริ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	พรพิมล เจริญศิริ	
๕	นายสวัสดิ์ วาทรอยรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สวัสดิ์ วาทรอยรัมย์	
๖	นายวุฒิชัย ละไมทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	วุฒิชัย ละไมทอง	
๗	นายช้อย นิโยนรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ช้อย นิโยนรัมย์	
๘	นายชาตรี อินทร์รัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ชาตรี อินทร์รัมย์	
๙	นายจिरเมธ ราชรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	จिरเมธ ราชรัมย์	
๑๐	นายพน พิรานรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	พน พิรานรัมย์	
๑๑	นายทวิน ทองจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ทวิน ทองจันทร์	
๑๒	นายมนัส ประดับศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	มนัส ประดับศรี	
๑๓	นางศรจิต เสาสัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ศรจิต เสาสัย	
๑๔	นางสุขณี โนวีรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	สุขณี โนวีรัมย์	
๑๕	นายทวิ พะวรรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	ทวิ พะวรรัมย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล -	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพโรจน์ ยืนยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ไพโรจน์ ยืนยง	
๒	นายอภิชาติ เพ็ญรัมย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อภิชาติ เพ็ญรัมย์	
๓	นายสมถวิล หวังดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมถวิล หวังดี	
๔	นายกิตติ เสามัน	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ เสามัน	
๕	นายศักดิ์นันท์ คงทันดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศักดิ์นันท์ คงทันดี	
๖	นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด	หัวหน้าสำนักปลัด	พรทิพย์ ประเสริฐสุด	
๗	นายภูมिरพี แก้วชัยภูมิ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ภูมिरพี แก้วชัยภูมิ	
๘	นายจารุบุตร สวัสดิ์กิจจานนท์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จารุบุตร สวัสดิ์กิจจานนท์	
๙	นางนันทิษา แก้วกล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นันทิษา แก้วกล้า	
๑๐	นางสาวพรรณนิภา ประพนธ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	พรรณนิภา ประพนธ์	

ผู้เข้าประชุม ๑๕ คน
 ผู้ไม่เข้าประชุม - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ นางสาวดรุณี เข็มบุปผา ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม

นายศุภชัย รักษ์มณี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้จัดรูปเทียบบุชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

-แนะนำพนักงานส่วนตำบลบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ราย นางสาวพรธัญญา ประพนธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

นายศุภชัย รักษ์มณี
ตำบล(ประธานสภาฯ)

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ และมีผู้ใดต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

- ไม่มีผู้ใดแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

๓.๑ รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ

นายไพโรจน์ ยืนยง
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่เรียกว่าการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ถ. www.odloc.go.th จำนวน ๘ ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น และได้รับความพึงพอใจจากประชาชนตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ขั้นพื้นฐาน

๒.สำนักงาน ก.ก.ธ.จะได้นำผลการประเมินไปพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และใช้ข้อมูลสำหรับสำหรับ ก.ก.ธ. และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ก.ธ.ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางการพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะของ อปท. มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓.สำนักงาน ก.ก.ธ. มีข้อมูลสถิติการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่เป็นปัจจุบันทันสมัยสำหรับใช้ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในระยะต่อไป

๔.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำ

ซึ่งการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผู้บริหาร อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน ๘ ด้าน ทำหน้าที่รวบรวมและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในแต่ละด้านตามแบบบันทึก จำนวน ๓ แบบ ได้แก่

๑.๑) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ อบต. (แบบ อบต.๑)

๑.๒) แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อบต. (แบบ อบต.๒)

๑.๓) แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต. (แบบ อบต.๓)

ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ธ. www.odloc.go.th จำนวน ๘ ด้าน ครบทุกขั้นตอนแล้วตามเอกสารรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูรายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยครับ เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินนี้ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

๓.๒ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทราบ และได้ศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายศุภชัย รัชชมณี
(ประธานสภา)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผู้ตติขอความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ซึ่งได้ประชุมประชาคมตำบล คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) จึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายไพโรจน์ ยืนยง
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กล่าวไปแล้ว เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘.ศ.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามขั้นตอน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญที่กำหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๔๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

-แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ

รวมโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ๓ แผนงาน จำนวน ๔๘ โครงการ

ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสำราญด้วยครับ

นายศุภชัย รักษมณี
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ จึงขอความเห็นชอบสมาชิกสภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสำราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ต่อไป

นายศุภชัย รักษมณี
(ประธานสภาฯ)

๔.๒ ผู้ตัดติขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าดำเนินการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายพาดดับ) ในเขตพื้นที่
ตำบลห้วยสำราญ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

-ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ชี้แจงรายละเอียดในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ
และพิจารณาต่อไป

นายไพโรจน์ ยืนยง
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจง
ผู้ตัดติขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เนื่องจากแผนงานดังต่อไปนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

คำชี้แจงเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ (สายพาดดับ) ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ต้องดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลห้วยสำราญ จึงเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง' ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒๘ จุด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๓ ลำดับที่ ๘๕

ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ด้วยครับ

นายศุภชัย รักษมณี
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มเติม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ

ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๒๗ ครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายศุภชัย รัชฌมณี
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่

นายจิราเมธ ราชรัมย์
(ส.อบต.หมู่ที่ ๗)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถามถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นทิศเหนือหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ไปถึงถนนลาดยางเส้นลำดวน - สดึก ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมลงหินคลุกได้หรือไม่เพราะทางเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรลำบาก หรือต้องดำเนินการอย่างไรครับ

นายศักดิ์นันทน์ คงทันดี
(ผอ.กองช่าง)

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอตอบคำถามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ ได้ถามเกี่ยวถนนลาดยางเส้นทิศเหนือหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ นั้นว่าสามารถดำเนินการซ่อมแซมลงหินคลุกได้เฉพาะในเขตรับผิดชอบของเราเท่านั้น ส่วนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนนั้น ขอให้ประสานกับสมาชิกสภาฯ ของตำบลลำดวนให้ดำเนินการในส่วนนี้ด้วยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

นายสวัสดิ์ วาทรอยรัมย์
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ผมขอปรึกษาเรื่องถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ว่ามีชาวบ้านได้สร้างรั้วรुकล้ำถนนสาธารณะ ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านแคบลงมาก จึงขอให้กองช่างได้เข้าไปตรวจสอบเพื่อความถูกต้องครับ

นายศักดิ์นันทน์ คงทันดี
(ผอ.กองช่าง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ สอบถามมานั้น การก่อสร้างรั้วบ้าน ล้ำคลองสาธารณะ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตามที่ได้แจ้งสมาชิกสภาฯ ให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วว่าการขออนุญาตก่อสร้างนั้นต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินด้วยเพื่อจะได้รู้แนวเขตของที่ดินที่จะก่อสร้างและจะได้ไม่รุกล้ำเขตสาธารณะ ส่วนการสอบเขตที่ดินต้องประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขากระสังมาชี้แนวเขตครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

นายจารุบุตร สวัสดิ์กิจจานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ

(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ) กองสวัสดิการสังคมขอประชาสัมพันธ์เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอโดยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ๑๐๐ - ๒๕๐ บาท/คน/เดือน เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

โดยจะจ่ายเงินรอบแรก ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๔ เดือน (เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕) รอบถัดไป ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ ซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ตามตารางดังนี้ครับ

ผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ	จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ
๖๐๐ บาท	๑๐๐ บาท
๗๐๐ บาท	๑๕๐ บาท
๘๐๐ บาท	๒๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท	๒๕๐ บาท

อีกกรณีเงินที่เข้าบัญชีของผู้สูงอายุแล้วเงินไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับนั้น อาจจะเป็นการหักค่าธรรมเนียมบัตร ATM ครับ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบด้วยครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ดร.ณี เช็มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวดร.ณี เช็มบุปผา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ลงชื่อ ศุภชัย รักษ์มณี ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายศุภชัย รักษ์มณี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ